

### CHỈNH TRANG, THU GOM CÁP VIỄN THÔNG

# Cần có giải pháp quyết liệt, triệt để

Những năm qua, mạng viễn thông trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh đã góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Tuy nhiên, những bất cập trong phát triển hạ tầng mạng lưới đã ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Vì vậy, việc chỉnh trang, thu gom cáp viễn thông là việc cần sớm giải quyết.

## KỶ 1: CHẼNG CHẶT CÁP VIỄN THÔNG



Tại tuyến đường Lý Bôn (thành phố Thái Bình), dây cáp viễn thông chằng chịt gây mất mỹ quan đô thị.

Cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện giăng khắp các tuyến phố đã tồn tại khá nhiều năm nay. Không chỉ làm mất mỹ quan đô thị, hệ thống cáp viễn thông chằng chịt còn làm ảnh hưởng tới an toàn của người dân.

### Nỗi lo của người dân

Tuyến phố Nguyễn Đình Chính thuộc tổ 8, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình là tuyến phố đông

dân cư, có Trường Tiểu học Kỳ Bá, Trường THCS Kỳ Bá và một trường mầm non tu thực nên lưu lượng người dân, học sinh, phụ huynh qua lại hàng ngày rất đông. Tuy nhiên, quan sát dọc tuyến phố này có thể thấy hệ thống cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện, chồng chéo lên nhau, nhiều nơi sát với nhà dân, vông sát cả đầu người đi đường, do vậy luôn tiềm ẩn sự nguy hiểm. Theo phần

ánh của người dân, từ đầu năm đến nay tuyến phố này đã xảy ra 2 vụ chập cháy đường mạng lưới điện và cáp viễn thông. Bà Bùi Thị Thi, 73 tuổi, có 20 năm sống tại tổ 8 là người thấu hiểu rõ nhất nỗi sợ hãi khi cột điện giáp gia đình bà chằng chịt dây mạng và từng bốc cháy vào đầu năm 2022. "Khi tôi đang bán hàng thấy lửa bốc cháy ngay sát tầng hai của gia đình. Hoảng loạn, tôi và

mọi người trong gia đình cùng hàng xóm tìm cách dập lửa và liên hệ với Điện lực thành phố để xử lý đám cháy. Nếu cứ để tình trạng dây mạng chằng chịt như thế này ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của người dân. Tôi mong ngành chức năng cần có giải pháp thu gom và phương án xử lý sớm để tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc" - bà Thi chia sẻ. Không chỉ ở các tuyến phố nhỏ, ở các tuyến phố lớn, đông người qua lại như Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Lý Bôn, Lê Quý Đôn... hệ thống cáp viễn thông cũng chằng chịt, kéo nút gây cản trở giao thông, nguy hiểm cho người đi đường. Bà Vũ Thị Mùi sống tại tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình là hộ kinh doanh mặt hàng vải ngay tại ngã tư giao cắt giữa đường Lê Quý Đôn và đường Trần Hưng Đạo nhiều lần chứng kiến đường dây mạng viễn thông kéo gây cả biến quảng cáo và treo lơ lửng giữa đường gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Bà Mùi cho biết, gia đình bà kinh doanh vải nên có treo biển giới thiệu sản phẩm ở tầng hai, hệ thống dây mạng viễn thông chằng chịt và cuộn quanh biển kín và cuộn chằng chịt vào biển hiệu nhìn rất rối mắt, nhức nhối. Khiến khi đi vào đường, dây mạng treo lơ lửng giữa đường, rất nguy hiểm.

### Kiên quyết xử lý vi phạm

Hiện nay, hiện trạng hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Thái Bình và toàn tỉnh chưa được bố trí khoa học, mỗi doanh nghiệp (DN) viễn thông làm một kiểu, ảnh hưởng nhiều đến mỹ quan đô thị. Theo thống kê, từ đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố Thái Bình có khoảng 8.455m cáp ngoại vi viễn thông và hàng chục nghìn mét cáp ngoại vi viễn thông ở các huyện vi phạm Quy chuẩn quốc gia 33:2019/BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông. Các vi phạm điển hình từ nhiều năm nay như: kéo cáp thuê bao ngang qua đường phố, vắt trên cây xanh, treo trên cột đèn chiếu sáng đô thị. Tại các tuyến phố, dây cáp viễn thông mắc chằng chịt, cuộn thành từng búi. Nhiều tuyến cáp không sử dụng những DN chủ quản không thu hồi, qua tác động của mưa nắng một số đoạn đứt, gãy, treo lủng lẳng trên đường phố gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người đi đường và nguy cơ mất an toàn cháy, nổ.

Ông Ngô Nguyễn Long, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, mỗi năm khi duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống mạng, các DN viễn thông hầu như không thu gom, thanh thải hệ thống đường dây cũ mà vẫn để lẫn với đường dây mới tạo thành những dây chằng chịt quấn lấy nhau. Thực tế, có những tuyến đường khi chỉnh trang xong số lượng cáp chỉ còn 1/4 so với thực tế cần dùng. Với số lượng dây như vậy, nếu không thu gom sẽ gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy cơ dây đứt, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, thậm chí dẫn đến hiện tượng

cháy, nổ. Vì vậy, theo quy hoạch viễn thông lưu động được phê duyệt hàng năm sẽ thanh thải từng tuyến đường.

Trong năm 2022, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch yêu cầu các DN cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn có hạ tầng tập trung thu dọn. Tuy nhiên, việc chấp hành của các DN viễn thông còn rất kém, viện dù các lý do: thời tiết không thuận lợi, dịch Covid-19... chây ỳ, không thu gom. Từ đầu năm đến nay, Thanh tra Sở đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt 2 DN viễn thông do không xây dựng kế hoạch, không thông báo với Sở Thông tin và Truyền thông khi triển khai hạ tầng viễn thông; Sở yêu cầu thu dọn tất cả các tuyến cáp và làm các thủ tục trình tự theo quy định của pháp luật. Từ đầu tháng 8 đến nay, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng yêu cầu các DN khẩn trương phối hợp với ngành điện lực thực hiện việc thu gom cáp viễn thông ở 14 tuyến phố sau khi đã hạ ngầm mạng lưới điện theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Quá trình triển khai, qua kiểm tra việc chấp hành của các DN chưa nghiêm túc, vẫn làm theo kiểu đối phó. "Thanh tra Sở sẽ kiên quyết xử lý các DN viễn thông không thực hiện trong việc thu gom cáp viễn thông trên các tuyến đường, tuyến phố; tiến hành cắt, gỡ bỏ tất cả cáp viễn thông không sử dụng và cáp không bảo đảm theo Quy chuẩn của Bộ Thông tin và Truyền thông" - ông Ngô Nguyễn Long, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cho biết thêm.

Theo Nghị định số 14/2022/NĐ-CP, ngày 27/1/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông... trường hợp DN viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông không thu hồi cáp ngoại vi viễn thông và thiết bị phụ trợ đã hỏng, không sử dụng; DN viễn thông, tổ chức được cấp giấy phép thiết lập mạng viễn thông không bảo đảm mạng cáp ngoại vi viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng; lắp đặt cáp ngoại vi viễn thông nhưng DN viễn thông không gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông địa phương sẽ bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

### Ông Vũ Xuân Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông



Hàng năm, Sở Thông tin và Truyền thông đều có kế hoạch cụ thể về việc chỉnh trang thu gom cáp viễn thông triển khai tới các DN viễn thông. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn nhiều DN chưa tuân thủ, tự ý lắp hệ thống mạng theo ý của đơn vị dẫn đến tình trạng hệ thống mạng chằng chịt, chồng chéo. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các DN; trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

### Anh Vũ Văn Luật, quản lý cơ sở mầm non Bầu Trúc, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình



Cơ sở của tôi nằm trên tuyến phố Nguyễn Đình Chính, tổ 8, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình có hơn 100 học sinh. Vài năm gần đây, tuyến phố này thường xuyên xảy ra chập cháy do hệ thống mạng lưới điện và cáp viễn thông chằng chịt, cuộn vào nhau. Để bảo đảm mỹ quan đô thị và an toàn cho người dân tôi mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp cải tạo lại hệ thống mạng cáp viễn thông cũng như đường dây điện sao cho gọn gàng, sạch đẹp.

(còn nữa) NGUYỄN CƯỜNG

# Lặng thầm tiếp nối những chiến công



Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh thực hiện quy trình giám định tài liệu.

Không kể thời gian, thời tiết, mỗi khi có án xảy ra hay có yêu cầu của các đơn vị nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Kỹ thuật hình sự (KTHS), Công an tỉnh đều có mặt tại hiện trường sớm nhất để khám nghiệm, thu thập, bảo quản các tang chứng, vật chứng và dấu vết của vụ án, giúp cơ quan điều tra có đủ cơ sở để điều tra truy tìm thủ phạm. Qua mỗi chuyên án, vụ án đều ghi dấu những chiến công thầm lặng của lực lượng KTHS, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Tuy không trực tiếp đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nhưng những công việc thầm lặng mà lực lượng KTHS đã và đang ngày đêm đối mặt cũng không kém phần cam go và nguy hiểm. Khi vụ việc xảy ra có yêu cầu khám nghiệm, đơn vị đã chủ động phân công lực lượng, chuẩn bị phương tiện, tổ chức đến hiện trường nhanh nhất, khẩn trương tiến hành khám nghiệm, thận trọng, tỉ mỉ thu thập, bảo quản các dấu vết, vật chứng, giám định chính xác, khoa học, giám định nhanh chóng, chính xác, khách quan, nhân định đúng đắn, tính chất vụ việc, phục

vụ hiệu quả công tác điều tra, giải quyết của cơ quan điều tra các cấp. Thông qua các nghiệp vụ KTHS đã tích cực hỗ trợ, khám phá nhanh các vụ án, vụ việc nghiêm trọng và các vụ án liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ma túy... được dư luận, quần chúng nhân dân quan tâm trong thời gian gần đây. Điển hình, khoảng 3 giờ 30 phút ngày 7/3, ông N.N.H, 44 tuổi, trú tại xã Bách Thuận (Vũ Thư) đang ngủ say cùng vợ tại nhà riêng thì bất ngờ bị kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ, dùng hung khí đánh, đập vào vùng đầu, vùng mặt, khiến nạn nhân bất tỉnh, chấn thương nặng, mặt mũi bị biến dạng. Ngay sau khi gây án, hung thủ nhanh chóng tẩu thoát và bỏ lại chiếc búa còn dính nhiều máu tại hiện trường. Nhận tin báo, lực lượng KTHS nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm, thu thập các dấu vết liên quan đến vụ việc. Với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, lực lượng KTHS bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp giữa kiến thức khoa học chuyên ngành với tư duy nhạy bén cùng kinh nghiệm thực tiễn đã giúp cơ quan điều

tra truy tìm theo dấu vết nóng và nhận định chuẩn xác hung thủ. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Nguyễn Văn Khánh, trú tại xã Tân Lập của anh rể của nạn nhân đã cúi đầu nhận tội trước pháp luật. Đó chỉ là một trong những chiến công của cán bộ, chiến sĩ Phòng KTHS, Công an tỉnh vừa lập được. Đại úy Trần Quang Huynh, giám định viên tư pháp, Phòng KTHS, Công an tỉnh chia sẻ: Trong quá trình công tác, đơn vị luôn đổi mới với những vụ việc có tính phức tạp như các vụ án mạng, chết chưa rõ nguyên nhân, tai nạn giao thông bộ trơn... Nhiều vụ tử thi để lâu ngày, không có nhân chứng, hiện trường xảy ra ở nhiều địa bàn khác nhau, hung thủ dùng nhiều thủ đoạn xóa mọi dấu vết, phi tang vật chứng, tạo hiện trường giả gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, chúng tôi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thể hiện bản lĩnh cùng với chuyên môn nghiệp vụ được rèn luyện và sự hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại đã sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được phân công. 8 tháng đầu năm 2022,

TRỊNH CƯỜNG

Với mong muốn đồng hành, làm điểm tựa vững chắc, là mái nhà chung để người khiếm thị sinh hoạt, bỏ mặc cảm, hòa nhập cộng đồng, thời gian qua, Hội Người mù huyện Đông Hưng đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội thực tiễn, tạo việc làm cho hội viên. 5 năm liền, Hội là đơn vị xuất sắc của toàn tỉnh, được Hội Người mù Việt Nam khen thưởng.

### Tân nhưng không phé

Lúc còn nhỏ, chị Nguyễn Thị Nga, xã Minh Tân cũng giống như bao bạn bè cùng trang lứa vô tư cấp sách đến trường. Nhưng sau vụ tai nạn giao thông, mắt của chị Nga đã không còn nhìn thấy nữa. Trước biến cố quá lớn, chị Nga trở nên bi quan, chán nản, mất niềm tin vào cuộc sống, khép mình trong 4 bức tường. Và rồi cuộc sống tươi đẹp đã trở lại khi chị Nga được các cô chú của Hội Người mù huyện đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đi học chữ nổi braille, học nghề. Sau 3 tháng học nghề tẩm quất, chị được nhận vào làm tại cơ sở tẩm quất của Hội Người mù tỉnh với thu nhập 4,5 - 5 triệu đồng/tháng. Cũng ở nơi làm việc, chị Nga gặp được người bạn đời của mình, cùng xây dựng gia đình hạnh phúc. Khi có con nhỏ, đi lại khó khăn, Hội Người mù huyện lại tiếp tục kết nối với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho chị Nga vay vốn mở cơ sở xoa bóp, tẩm quất, tẩm quất tại nhà. Có tay nghề cao, làm việc nhiệt tình, trách nhiệm khách hàng tin tưởng đến với cơ sở ngày càng đông. Chị Nguyễn Thị Nga chia sẻ: Cứ ngỡ tương lai của mình sẽ tối tăm mãi mãi nhưng nhờ sự động viên, khích lệ, giúp đỡ kịp thời của các cơ sở hội, tôi đã có nghề nghiệp ổn định, có gia đình hạnh phúc. Tôi cũng nhận ra rằng: Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được nản, không tự ti, phải mạnh mẽ vươn lên.

Người ta thường nói "Giàu hai con mắt, khó hai

# Mái nhà chung của người khiếm thị

bàn tay", nhưng với nhiều người khiếm thị bằng nghị lực phi thường, sự nỗ lực không biết mệt mỏi và quan trọng là luôn có sự đồng hành, giúp đỡ của hội người mù họ vẫn có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm, xây dựng nhà cửa khang trang bằng chính bàn tay, khối óc của mình. Điển hình là anh Nguyễn Văn Duy, xã Phú Lương. Anh Duy cho biết: Khi Hội Người mù huyện tạo điều kiện đi học chữ nổi, học tẩm quất, bấm huyết tôi mừng lắm. Thạo nghề, tôi xin vào làm tại cơ sở tẩm quất ở thành phố Thái Bình. Năm 2010, tôi chuyển về làm tại cơ sở tẩm quất của Hội Người mù huyện. Đến năm 2017, với 20 triệu đồng Hội Người mù huyện kết nối với ngân hàng cho vay cùng tiền tích góp được và vay của người thân, tôi đã mở cơ sở tẩm quất Duy Hải của riêng mình. Ban đầu mỗi ngày chỉ có 3 - 5 khách, có ngày không có vị khách nào, tôi cũng buồn nhưng không nản. Tôi lên mạng tìm và áp dụng phương pháp tẩm quất chườm ngải cứu chữa đau đầu, đau dây thần kinh... Phương pháp này đáp ứng đúng nhu cầu của khách, vì vậy lượng khách đến với cơ sở ngày một đông, trung bình mỗi ngày 20 - 30 khách. Không chỉ có việc làm với thu nhập ổn định trên 100 triệu đồng/năm, tôi còn tạo việc làm cho 5 người cùng cảnh ngộ. Từ chỗ phải sống dựa vào bố mẹ, giờ anh Duy đã vượt qua số phận, trở thành điểm tựa của gia đình.

### Làm tốt vai trò "cầu nối"

Ông Đào Xuân Hùng, Chủ tịch Hội Người mù huyện Đông Hưng cho biết: Mặc dù khiếm khuyết đôi mắt, điều kiện sinh sống, lao động gặp nhiều trở ngại song bằng khát vọng và ý chí bản mẽ, những người khiếm thị vẫn cố gắng vươn

lên, tự tin hòa nhập cộng đồng. Để giúp họ sống vui, sống có ích, 5 năm qua, Hội Người mù huyện đã mở 5 lớp dạy nghề làm tằm cho 45 lượt người mù, giới thiệu 48 người mù tham gia lớp học nghề tẩm quất tại Hội Người mù tỉnh. Sau học nghề các học viên đều làm nghề và phát huy nghề tốt, nhiều người mở cơ sở tẩm quất riêng, có thu nhập cao như: chị Trịnh Thị Chin, xã Đông Phương; anh Bùi Văn Hà, xã Đông La; anh Đặng Thanh Phương, xã Hồng Giang... Cũng 5 năm qua, Hội sản xuất trên 620.000 gói tằm tre, đạt doanh thu trên 1,5 tỷ đồng, tạo việc làm cho 62 lượt hội viên, thu nhập bình quân trên 3 triệu đồng/người/tháng. Bên cạnh đó, cơ sở tẩm quất của Hội 5 năm đón trên 46.000 lượt khách, đạt doanh thu gần 3,2 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 8 hội viên. Cùng với đó, Hội còn là "cầu nối" đưa đồng vốn hỗ trợ đến với hội viên để họ đầu tư phát triển kinh tế gia

đình. Từ năm 2017 đến nay, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 28 lượt hội viên vay 540 triệu đồng. Hội còn thường xuyên kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm cùng chung tay chăm lo cho người khiếm thị. 5 năm qua, toàn huyện có gần 4.500 lượt người khiếm thị được nhận trợ cấp, nhận quà nhân dịp lễ, tết. Hội đã đề nghị MTTQ huyện hỗ trợ 60 triệu đồng xóa nhà dột nát cho 2 hội viên khiếm thị; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời đối với những hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau. Tỷ lệ hội viên khiếm thị nghèo của huyện Đông Hưng đã giảm từ 14,8% (2017) xuống 9,5% song vẫn còn cao. Vì vậy, thời gian tới mong các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để Hội tổ chức nhiều hoạt động hướng nghiệp dạy nghề, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người khiếm thị.

THU MIỀN



Nghề làm tằm tre do Hội Người mù huyện Đông Hưng tổ chức đã giúp nhiều người khiếm thị có thu nhập, ổn định cuộc sống.